

บทบรรณาธิการ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการในทุกภาคส่วน การจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม ในฐานะนักวิชาการและนักวิจัยได้มองย้อนและทบทวนการทำงาน ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พลวัตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างชัดเจน ห้องสมุดที่เคยเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการค้นคว้าและการวิจัยต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ “อินเทอร์เน็ต” การสร้างงานวิชาการและงานวิจัยไม่ต้องไปค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดแล้ว ทำให้ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและจัดบริการสารสนเทศออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา คำว่า New Normal ชีวิตวิถีใหม่ หรือ ชีวิตปกติใหม่ กลายเป็นคำศัพท์ที่ถูกกล่าวถึงมากในปัจจุบัน การดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังตัวเองในทุกด้านเพื่อความอยู่รอดในช่วงวิกฤต การปรับรูปแบบการทำงานที่บ้านให้เหมือนกับการทำงานในสำนักงาน การพักผ่อนในบรรยากาศแห่งความเครียด การหาความสุขภายในบ้าน การบริหารการเงินในขณะรายรับลดลง เป็นต้น โดยส่วนตัวแล้ว เชื่อใน “กฎพลวัต” การดำรงชีวิตต้องตั้งอยู่บนความผันแปรตลอดเวลา トラบไคที่ความต้องการของมนุษย์นั้น ไม่มีที่สิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การเปลี่ยนแปลงจะเป็นเชิงสร้างสรรค์หรือถดถอย ขึ้นอยู่กับบุคคลและสังคมนั้นๆ การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะการดำรงชีวิตและการพัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้เข้มแข็งเพื่อการเผชิญและปรับตัวในสภาวะวิกฤตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังคงมุ่งมั่นในการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในฉบับนี้ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับความเชื่อและภาษาที่มีความหลากหลายจากนักเขียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน

ในฐานะบรรณาธิการต้องขอขอบคุณท่านคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาติรี ที่ให้การสนับสนุนในการผลิตวารสารเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ขอขอบคุณคณะทำงาน กองบรรณาธิการ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ สุนทรโรทก บุคลากรของสำนักงานบัณฑิตศึกษา คุณณลินี ยิ่งยง และคุณวรรณวิสาข์ พลขยัน ที่ร่วมกันทำงานและทุ่มเทในการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพฉบับนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวันันท์

บรรณาธิการประจำฉบับ